






## สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5-7 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>
 กระทรวงสาธารณสุข
  @pr\_moph
  moph channel
  clubhealthch
  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ผู้จัดการ360 อองศา เว็บไซต์ไทยโพสต์ (7มี.ค.59)	<p><b>ดุสิตโพลผลงาน1ปี6เดือนรัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน หลังรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน พบประชาชนประชาชนยังให้คะแนนความตั้งใจในการทำงานของ "บิ๊กตู" 7.90 คะแนน(คะแนนเต็ม 10) ส่วนผลงานระดับกระทรวง ก.กลาโหม มาเป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 7.99 คะแนน ก.เกษตรฯ รุ่งท้าย 6.32 คะแนน ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้อันดับที่ 12 ได้ 6.66 คะแนน ผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลคือ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่วนผลงานยอดเยี่ยมที่ต้องเร่งแก้ไขคือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ลับพอสมควร (6 มี.ค.59)  เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูป การเมือง (6 มี.ค.59)  กรุงเทพธุรกิจคอลัมน์: ถอดรหัสธุรกิจ (7 มี.ค.59)	<p><b>ผู้บริหาร สธ.ไร้พุง</b></p> <p>-กล่าวว่า วันก่อน รมว.สธ.เป็นประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน มี.ค. ประกาศนโยบาย "ผู้บริหารสธ.ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 59" มอบนโยบายเสร็จก็นำทีมผู้บริหารมาประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ตรวจไขมันและมวลกล้ามเนื้อ รวมทั้งประเมินสมรรถภาพทางกาย ปรากฏว่า หมอหลวง มีภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักตัวเกินต้องลดลง 14 กิโลกรัม แลไขมันยังเกินอีก พร้อมท้านักข่าวประจำกระทรวงแข่งลดน้ำหนัก ยื่นข้อเสนอถ้านักข่าวชนะจะให้สัมภาษณ์พิเศษได้ตลอด 6 เดือน</p> <p>-กล่าวว่า จากการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวเหล่าผู้บริหารรอบล่าสุด ผลที่ออกมา แต่ละคนอ้วนลงพุงกันถ้วนหน้า ถึงขั้นต้องประกาศเป็นนโยบายกลางที่ประชุมบอร์ด "ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี" แล้วก็จับทำเอ็มโอยูกันทันที ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะเห็นว่าเตรียมขยายผลในกลุ่มผู้บริหารส่วนราชการอื่น ๆ อีกในอนาคต เขาเป็นว่า อีก 7 เดือนเดี๋ยวก็น่าใครจริงจังกับการลดรอบเอวแค่ไหน</p> <p>-เสนอบทความ เรียนรู้จากผู้นำต่อนักข่าว 'ต้นแบบ' ว่า ปรบมือรัวๆ ให้กับผู้นำที่พร้อมลุกขึ้นทำตนเป็นต้นแบบที่ดี ล่าสุดคือตัวอย่างของผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประกาศนโยบาย "ผู้บริหารสธ.ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี" มีการไล่วัดสัดส่วนทั้งท่าน และทีมผู้บริหาร ผลคือ..งานเข้าเอาการเพราะท่าน ๆ มีไขมันย้วยไม่แพ้ชาวบ้าน</p> <p>ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ คือ... ผู้นำต้องเอาจริง! การเปลี่ยนแปลงที่ว่ายากหนักหนา และทำท่าย...จะง่ายขึ้น เพราะหากท่านลงพุง จรรยาคุณให้ใครๆ ไร้พุงได้อย่างไร ดังนั้น เรามาช่วยส่งพลัง ส่งกำลังใจให้ผู้นำทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละ ละเรื่องส่วนตัว เพื่อเป็นคนต้นแบบ</p>
เดอะเนชั่น ผู้จัดการ ออนไลน์ สำนักข่าวไอ เอ็นเอ็น กรม ประชาสัมพันธ์ (5มี.ค.59)	<p><b>แก้ปัญหาพ.ขาดแคลนน้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า จากสถานการณ์ขาดแคลนน้ของรพ.สันป่าตอง ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ และแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ให้มีการวางระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท ในการสร้างระบบน้ำผิวดินและระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับผู้ว่า เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนเบื้องต้นวางแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนน้ในระยะสั้น คือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาเดิม และขนส่งน้ำจากภายนอกมาเติมในระบบ สำหรับแผนในระยะยาว คือ เชื่อมตรงกับระบบประปาส่วนภูมิภาค เจาะบ่อบาดาลเพิ่มภายในรพ. และจัดทำระบบน้ำผิวดินจากบริเวณหนองสระเรียม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ60 คาดว่าสัปดาห์หน้าปัญหาการขาดแคลนน้จะบรรเทาลง เน้นให้บริการประชาชนตามปกติ ไม่กระทบต่อผู้ป่วย</p>
มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด (6 มี.ค.59)	<p><b>พาณิชย์สั่งคุมเข้มน้ำดื่มขวด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันกว่า 200 รายการ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับราคาขายเกินจริง และนำน้ำดื่มบรรจุภาชนะเข้าไปอยู่ในรายการสินค้าควบคุมจับตาเป็นพิเศษ (Sensitive List) ตั้งแต่เดือนมีนาคมต้องติดตามราคาและจำนวนทุกวัน จะประสาน สคบ.และ อย. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามตลาดต่างๆ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าหลายยี่ห้อไม่มีเครื่องหมาย อย. และบางเจ้าใช้ขวดขวดขุ่น และในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ได้เชิญน้ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทีมบรรจขวด 11 ยี่ห้อ สมาคมผู้ผลิตน้ำดื่ม และชมรมผู้ผลิตน้ำดื่ม มาหารือและขอความร่วมมือในการผลิตน้ำดื่มให้เพียงพอและจัดตั้งจุดกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงดูแลคุณภาพน้ำดื่มในช่วงภัยแล้ง เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย รวมถึงจะหารือกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลตู้จำหน่ายน้ำหยอดเหรียญด้วย</p>
<p>ข่าวสด (6 มี.ค.59)</p>	<p><b>ศึกษาร่าง รธน.</b> -เสนอภาพข่าว กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 3 แสนคน และ อสม.อีก 1,000,500 คน ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ฉบับใหม่ ปี 2559 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรธน.รวมทั้งให้เตรียมพร้อมร่วมลงประชามติในเดือนส.ค.นี้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา (7 มี.ค.59)</p>	<p><b>บัตรทอง</b> -เสนอจดหมาย จากคนจน 30 บาท กล่าวถึง ปัญหาจากการใช้บัตรทอง เนื่องจากออกจากบ้านที่ตจว.มาทำงานใน กทม.เมื่อป่วยจึงเข้ารพ.ที่กทม. แต่รพ.แจ้งว่าต้องจ่ายค่ายา ค่าเอกซเรย์ กลับไปตจว.ขอให้รพ.ทำหนังสือส่งตัวมารพ.ในกทม. แต่รพ.ในกทม.ก็ไม่รับเพราะเป็นรพ.โรคเฉพาะทาง ต้องกลับไปรพ.ที่ตจว.อีกเพื่อไปเอาหนังสือส่งตัวมาใหม่ ให้ระบุเรื่องเงินค่ารักษาด้วยว่า จ่ายเงินกับแบบไหน คสช.ช่วยจัดการด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ (7มี.ค.59)</p> <p>สยามรัฐ (7 มี.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (5มี.ค.59)</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศยังน่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยแล้ว 9,639 ราย เสียชีวิต 3 ราย ขอความร่วมมือประชาชนทุกบ้านร่วมกันไม่ให้บ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ ใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และในวันที่ 8 มี.ค.59 สธ.จะมีการอบรมการเตรียมพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก และ ไข้วัดข้อยุงลาย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ขณะนี้อากาศกำลังเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศที่อบอุ่นขึ้นจะมีผลต่อการเพิ่มจำนวนยุงลายซึ่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้วัดข้อ ทั้งนี้ ยุงลายที่กินเลือดคนในช่วงเวลากลางวันจะเป็นตัวเมีย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อคือ วัยรุ่นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ในร้านเกมต่างๆ ช่วงกลางวัน เด็กที่เล่นเกมมักจะนิยมใส่เสื้อสั้น เหวียด และนั่งเก้าอี้ ห้อยขา จึงเสี่ยงถูกยุงลายกัดที่ขา ตูดเลือดจนอึด และมักไม่รู้สึกรู้สึกรู้สึกตัว เนื่องจากจดจ่อมุ่งมั่นเอาใจจริงเอาใจกับการเล่นที่เกมหน้าจอลง จึงเผลอหายากันยุง</p> <p>-เสนอข่าว ด.ญ.อัญชลิกร มุตตระ หรือน้องมิว อายุ 7 ขวบ นร.ชั้นป.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ต.มะม่วง อ.เมือง จ.พิจิตร ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและเสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัด นางพิชานันท์ มุตตระ มารดาเล่าว่า หลายวันก่อนบุตรสาวป่วยเป็นไข้ ตัวร้อน ให้กินยาลดไข้ ก็มีอาการดีขึ้น จากนั้นอีก 2 วันเริ่มป่วยใหม่ อาการหนักกว่าเดิม จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบเชื้อไข้เลือดออกและให้ยาช่วยกระตุ้น แต่อาการไม่ดีขึ้น จนเสียชีวิตในที่สุด แม่ที่ผ่านมาจากทางสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับชาวบ้าน แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดยุงลายพาหะนำโรคได้สำเร็จ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ (6 มี.ค.59)</p> <p>มติชน (6 มี.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b> -นักวิทยาศาสตร์รายงานลงวารสารเซลล์ สเต็มเซลล์ ว่า พบหลักฐานมีความเป็นไปได้ 90% ที่เชื้อไวรัสซิกาทำลายเนื้อเยื่อในสมองที่กำลังพัฒนา แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงระหว่างใช้ซิกากับภาวะสมองขนาดเล็กในเด็กแรกเกิด นอกจากนี้ คณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกมีกำหนดประชุมกันในวันที่ 8 มี.ค. เพื่อประเมินสถานการณ์และเตือนเรื่องการเดินทาง การควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐมีแผนควบคุมยุงลายที่เป็นตัวการแพร่ระบาด</p> <p>ขณะที่วารสารทางการแพทย์ พีแอลโอเอส เนกเลคท์ ทรอปิคอล ดีซีส์ พบว่า สมองของทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อซิกาเต็มไปด้วยของเหลวแทนที่ส่วนของสมอง</p> <p>-ทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศส เปิดเผยผลศึกษาชิ้นใหม่ผ่านวารสารแลนเซต ว่า มีหลักฐานแสดงความเชื่อมโยงว่าไวรัสซิกาสามารถก่อให้เกิดโรคกิลแลง-บาร์เร ซินโดรม (GBS) โดยพบผู้ป่วยเป็นโรค GBS ในพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.4 คนต่อประชากร 10,000 คน เมื่อตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยที่เกิดอาการในกลุ่มอาการ GBS 42 รายในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า แต่ละรายมีประวัติติดเชื้อไวรัสซิกามาก่อน และ 93% ของผู้ป่วยที่ตรวจวิเคราะห์ ติดเชื้อไวรัสซิกาภายใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า (7มี.ค.59)</p> <p>ผู้จัดการ360องศา ไทยโพสต์ (7 มี.ค.59)</p>	<p>ระยะเวลา 3 เดือนก่อนหน้าที่จะแสดงอาการป่วยเป็นโรค GBS</p> <p>ทั้งนี้ แม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ผู้ป่วย GBS ยังเสียชีวิตถึง 5% ส่วนที่เหลือมีกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยรุนแรงเป็นเวลานานหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีศึกษาผู้ป่วย GBS 42 รายที่ตาอิดิ ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตและ 40% สามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติหลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนาน 3 เดือน ดังนั้น ในพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัสซิกา ควรเพิ่มศักยภาพหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก เพราะผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งจะมีอาการป่วย GBS เกิดขึ้นตามมา และ 30% ของผู้ป่วย GBS จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สาธารณสุขฟิลิปปินส์ รายงานว่า มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยวฟิลิปปินส์ ก่อนกลับไปสหรัฐฯและถูกพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในประเทศตั้งแต่ปี 2555</p> <p>-ด้านองค์การอนามัยโลก รายงานว่า ลาวเป็นประเทศล่าสุดที่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสซิกา โดยขณะนี้มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้วทั้งหมด 41 ประเทศ ด้านกระทรวงสาธารณสุขลาวยังไม่ได้แถลงเรื่องนี้</p> <p>ขณะที่บราซิล กำลังเกิดกระแสถกเถียงในวงกว้าง ว่า ควรให้สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาทำแท้งได้โดยถูกกฎหมายหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรโกลอมเบียยืนยันว่าพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกามากกว่า 47,771 รายในประเทศ ซึ่งมีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจำนวน 8,890 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 5,065 ราย</p>
<p>เดลินิวส์ (6 มี.ค.59)</p>	<p><b>ถอดบทเรียนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่</b></p> <p>-เสนอบทความ ถอดบทเรียนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด โดย ดร.แอนดริว คอร์วิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพะโลก วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนสำหรับภัยคุกคามของการระบาดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง กรณีบทเรียนจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดในปี ค.ศ. 2009 พบว่า ความไม่มีประสิทธิภาพในการเผชิญวิกฤติระดับภูมิภาคยกเว้นประเทศไทย ทำให้เกิดกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงกลุ่มที่มีความอ่อนไหวในบางช่วง เช่น แม่และเด็ก ที่ควรต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าเรื่องวัคซีนได้รับความสนใจน้อยมาก</p> <p>การใช้วัคซีนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมีความแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายระดับชาติ ความพร้อมและความต้องการของประชาชน การเข้ารับวัคซีนในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ช่วงที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในปี ค.ศ. 2009 สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจในการเข้ารับวัคซีนที่ต่ำมาก เพราะแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังเข้ารับวัคซีนแค่ 60% ส่วนประเทศลาว การคุ้มครองเรื่องวัคซีนมีเพียง 14% เท่านั้น ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 99% และเป็นสตรีมีครรภ์ 41% แต่การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในระดับสูงถึง 98%</p> <p>จึงอยากให้ภาครัฐจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดและวัคซีนแห่งอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนของไทย และกระจายวัคซีนสู่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติการณ์สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ตลอดจนเฝ้าระวังการกลับมาของโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียน การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทย ตลอดจนผลักดันไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคได้</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (5มี.ค.59)</p>	<p><b>เฟซอพอโหมโฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบโครงการเฟซอพอของ ดร.เซปิง ไชยศาสน พบว่าสถานพยาบาลที่เป็นผู้ทำศัลยกรรมไม่ได้มีความพยายามปฏิเสธ หรือมีท่าทีเกี่ยวกับการดำเนินการของดร.เซปิงแต่อย่างใด จึงถือว่าสถานพยาบาลยินยอมให้มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ มีความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 38 มีโทษปรับ 20,000 บาทและถ้ายังไม่แสดงเจตนาในการยุติหรือหักท้วง จะปรับเพิ่มวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการเผยแพร่ หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีดำเนินการเปรียบเทียบปรับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.นี้ หากไม่จ่ายต้องส่งฟ้องศาลต่อไป เนื่องจาก สคบ.ยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ดร.เซปิง ไชยศาสน มีความผิดฐานโฆษณาเกินจริงหรือไม่ จะมีการส่งข้อมูลการพิจารณานี้ให้แก่ สคบ.ด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สำหรับแพทย์ของสถานพยาบาลแห่งนี้ จะเข้าสู่อนุกรรมการพิจารณาของแพทยสภาในสัปดาห์หน้า ส่วนคนที่ไม่ใช่แพทย์ แต่ทำหน้าที่โฆษณาเป็นหน้าที่ของสคบ.</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า เฟซบุ๊กของสถานพยาบาลมีการลงโฆษณาโครงการเฟซออฟ รวมถึงระบุความคืบหน้า ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล รวมถึงมีการนำภาพสถานพยาบาลที่ทำการผ่าตัดซึ่งไม่สามารถออกสื่อได้ มาไว้ในหน้าเฟซบุ๊ก ถือว่าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน</p> <p>-นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีดร.เซปิงเตรียมแจ้งความว่านพ.ชลธิศไม่ได้ทำศัลยกรรมด้วยตนเอง แต่ให้พยาบาลเป็นผู้ดำเนินการแทน ว่า ถือเป็นสิทธิของดร.เซปิง ส่วนตนไม่ขอออกความเห็นทุกกรณี</p> <p>-ขณะที่ สคบ.เชิญ.ส.เซปิง มาชี้แจงข้อความ "เฟซออฟ ผ่าเหล็ก ศัลยกรรม 10 อย่างบนหน้ากระซางความแก่ จาก 60 ให้เหลือ 35" ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแก่ ผู้บริโภคหรือไม่ และจะเสนอให้คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณาพิจารณาต่อไปว่าเป็นการเข้าข่ายโฆษณาที่เกินความจริงหรือไม่ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากแพทยสภามาชี้แจงข้อมูลด้วย หากคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของเจตนากระทำผิดโดยโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
แนวหน้า(5มี.ค.59)	<p><b>ร่างพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมชาวไร่ยาสูบสายพันธุ์เบอร์เลย์ จ. สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์ เห็นว่าร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯ ดังกล่าวยังมีประเด็นปัญหาและข้อขัดแย้งกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด ซึ่งการกระทำดังกล่าวมุ่งผลักดันวาระของตัวเองและนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว โดยอ้างว่าจะช่วยลดนักสูบ แต่มีนิยามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกฎระเบียบสุดโหด รวมถึงให้อำนาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกต่างๆ ได้ภายหลังโดยไม่ผ่านครม.และรัฐสภา</p> <p>นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปี 2555 กลุ่มภาคียาสูบได้แสดงความกังวลและข้อคัดค้านเนื้อหาในร่างฯ มาโดยตลอด แต่สธ.ยังคงผลักดันและพูดเรื่องเดิมๆ ว่าร่างฯ จะไม่กระทบต่อชาวไร่ ในขณะที่ภาครัฐก็ขึ้นภาษีบุหรี่ที่ชาวไร่ไม่ได้อะไร ภาครัฐรับซื้อใบยาสูบที่รัฐประกาศยังเท่าเดิม สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงขอวิงวอนให้ครม.และสนช. พิจารณาเนื้อหาในร่างฯ นี้ให้ละเอียดและรอบคอบ รวมถึงรับฟังเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า มติชน (7มี.ค.59)	<p><b>ควินบุหรีมือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางธนวดี ทาจิน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มี.ค.นี้ ขอเรียกร้องให้ชายไทยไม่สูบบุหรี่ภายในบ้านเป็นของขวัญในวันของสตรีสากล เพราะพบว่าที่ผ่านมาแม่ผู้หญิงไทยร้อยละ 98 จะไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ได้รับควันบุหรี่ในบ้านระดับที่สูงมาก โดยจากผลสำรวจทั่วประเทศเมื่อปี 54 พบว่ามีประชากรหญิงและชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่สูบบุหรี่ 11.6 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่จากภายในบ้าน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 8.4 ล้านคน โดยภาคใต้มากที่สุดร้อยละ 43.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 29 ภาคเหนือร้อยละ 25.9 ภาคกลางร้อยละ 27.6 และ กทม.ร้อยละ 13.2 หากไม่สูบบุหรี่ในบ้าน นอกจากจะลดโอกาสที่คนในบ้านจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากควันบุหรี่แล้ว ยังทำให้ผู้สูบบุหรี่สูบน้อยลง เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ลดโอกาสที่ลูกจะติดบุหรี่ และลดโอกาสไฟไหม้บ้านด้วย</p>
ข่าวสด ,มติชน เดลินิวส์ (7 มี.ค.59)	<p><b>'เบียร์แห่ง' คล้ายไอศกรีม</b></p> <p>-นายคำรณ ชูเดชา ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กล่าวถึงกรณีที่มีการขายเบียร์ในรูปแบบของเบียร์แห่งคล้ายไอศกรีม เพื่อให้กินง่ายขึ้น ในงานแฟร์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ ว่า เพิ่งทราบข้อมูล เบื้องต้นจะส่งทีมงานลงไปตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่าการขายแอลกอฮอล์ในลักษณะดังกล่าวจริง ต้องตรวจสอบต่อว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเจอการขายเบียร์ในรูปแบบดังกล่าว อาจต้องเสนอเป็นนโยบายการจำกัดการแปรรูปแอลกอฮอล์กับ สธ. เพื่อให้เข้ามาควบคุมต่อไป คล้ายกับที่เคยยื่นข้อเสนอกรณีเหล้าปั่นไปยังกรมสรรพสามิต เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือนิยามความหมายของการแปรรูปแอลกอฮอล์ใหม่ สิ่งที่เป็นปัญหามากในขณะนี้คือการออกใบอนุญาตชั่วคราวให้จำหน่ายแอลกอฮอล์ เพราะสามารถขอใบอนุญาตได้ง่าย มีการออกใบอนุญาตจำนวนมาก ซึ่งทำให้ควบคุมการเข้าถึงได้ยากมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ (7มี.ค.59)	<p><b>ห่วงคนไทยกินอาหารริมถนน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ตามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย เผยแนวโน้มคนไทยนิยมรับประทานอาหารที่จำหน่ายริมฟุตปาธหรือสตรีทฟู้ด มากถึงร้อยละ 80 ทำให้มีความเสี่ยงได้รับอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษโลหะหนัก เชื้อโรค อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการด้านความสะอาด แคมเปญคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งผู้ประกอบการอาหารยังไม่ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ทั้งหมดทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนลงพุง โรคเอ็นซีดี ดังนั้นที่สำคัญภาครัฐต้องเข้ามาดูแลคุณภาพอาหารสตรีทฟู้ด อย่างจริงจัง กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพราะมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทานกันหากมีใครรับประทานเข้าไปแล้วท้องเสีย หรือได้รับอันตรายจากอาหาร จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารของประเทศ</p>
<a href="http://news.sanook.com/1959674/">http://news.sanook.com/1959674/</a> (5มี.ค.59)	<p><b>ความช่วยเหลือน้องไอดิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.ขอนแก่นเผยอาการล่าสุดน้องไอดินดีขึ้น ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาได้ตัดไหมแผลที่หน้าท้องเหลือแผลที่หน้าอก แต่ยังคงมีภาวะปอดอักเสบ ซึ่งจากนี้ไปจะเริ่มฝึกการดุนนมและฝึการวิ่งการติดเชือกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีผู้ใจบุญอุทิศทรัพย์บริจาคทั้งหมด 2 แสนกว่าบาท ส่วนยอดเงินบริจาคของน้องไอดินล่าสุดอยู่ที่ 168,347 บาท ซึ่งรพ.ขอนแก่นจะเปิดบัญชีเงินฝากให้กับน้องไอดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ (5มี.ค.59)	<p><b>เด็ก 7 ขวบ ป่วยปานแดงเป็นพิษ ขอความช่วยเหลือ</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากมีการนำเสนอข่าว “น้องวา” ด.ญ.ณัฐริดา ทองลือ อายุ 7 ขวบ นร.ป. 1 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กำลังป่วยจากปานแดงเป็นพิษ เกิดเป็นก้อนเนื้อก้นหลังของ บวมช่วงน้อง เวลาเกิดอาการอักเสบจะเจ็บปวดทรมาน วอนผู้ใจบุญขอความช่วยเหลือ</p> <p>ล่าสุด นางพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ระบบดูแลนักเรียน ได้เดินทางไปโรงเรียนพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเบื้องต้น มอบเงินกองทุน จำนวน 3,000 บาท ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร นำเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งมอบให้ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรักษา ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข อ.วังทรายพูน มาดูแลอาการ ผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน จ.พิจิตร</p>
ไอเอ็นเอ็น (5มี.ค.59)	<p><b>หมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยแพร่ร่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ว่า สธ.ได้เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2559 โดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมทั้งสั่งการรพ.ทุกระดับในพื้นที่ที่พบปัญหา จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาประจำห้องฉุกเฉินต่าง ๆ และหน้ากากอนามัย เพื่อให้บริการประชาชน หากพื้นที่ใดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ สธ.จะรีบประกาศค่าเตือนด้านสุขภาพทันที</p>
แนวหน้า (5มี.ค.59)	<p><b>เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุมพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" ภาคเหนือ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล เพื่อจัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน เป็นบริการเชิงรุก ให้บริการถึงบ้าน</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (5มี.ค.59)	<p><b>สธ.สร้างโมเดลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษารูปแบบการดำเนินงานการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขว่า เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เน้นให้ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในพื้นที่และนำไปขยายผลได้ พร้อมสร้างแม่อาสาในชุมชน เป็นทางเลือกให้คำปรึกษาแก่แม่วัยรุ่นและครอบครัว ป้องกันการทำแท้ง ทำร้ายบุตร และทอดทิ้งบุตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (5มี.ค.59)</p>	<p><b>โรคในแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขธิการ อย. เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวจำนวนมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ-โรคติดต่อ ทั้งวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส และโรคติดต่ออื่น ๆ ซึ่งต้องรณรงค์ให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือสสจ.และนายจ้างผู้ประกอบการ ให้ช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวให้ดีขึ้น หลังจากนั้น อย.จะลงพื้นที่จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ความรู้ต่อไป และจะเน้นการตรวจสอบพื้นที่อยู่อาศัย ตลาดนัดในชุมชน รวมทั้งการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ช่วยกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน อีกทั้งจะให้ความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันของอย. ที่สามารถตรวจสอบบาร์โค้ดบนฉลากสินค้า ว่าเป็นสินค้าที่จดทะเบียน อย.ปลอมหรือไม่ด้วย</p>
<p>สยามรัฐ (7มี.ค.59)</p>	<p><b>ป้องกันเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รายงานองค์การอนามัยโลกพบทุกปีมีเด็กทั่วโลก (ต่ำกว่า15 ปี) จมน้ำเสียชีวิต 140,219 คนเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเอชไอวี สำหรับไทยเป็นอันดับ1 ซึ่งสูงกว่าโรคติดต่อโดยแมลงและไข้เลือดออกถึง 14 เท่าพบทุก 8 ชั่วโมงมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 1 คนเฉลี่ย 1 เดือนมากกว่า 90 คน 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 49-58) มีถึง 10,923 คน</p> <p>นอกจากนี้ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 54 - 58) เด็กต่ำกว่า3 ปี จมน้ำเสียชีวิตสูงถึงปีละ 192 คน โดยมักจะจมน้ำในลักษณะที่มีน้ำ 1-2 นิ้วเท่านั้น ข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมาพบปิดเทอมฤดูร้อนเสียชีวิตสูงสุด บางปีเกือบ 400 คน เดือนที่จมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุดคือ เม.ย. จึงขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวัง ทั้งนี้ กรมฯร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันต่อเนื่อง ส่งผลให้การเสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่ง โดยก่อนปี 50 มี 1,500 คนต่อปี ปี 58 เหลือ 701 คน ตั้งเป้าภายในปี 65 ต้องเป็นศูนย์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอบอก (5มี.ค.59)</p>	<p><b>อาหารหนัาร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับหน้าร้อน ได้แก่ “มะระ พริกเขียว และ ตำลึง” นำไปต้มจืด จะมีสารอาหารช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ โดยเฉพาะรสขมในมะระมีคุณสมบัติช่วยทำให้ชุ่มคอ ลดการ กระจายน้ำ ร่างกายชุ่มชื้น สำหรับเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำใบเตย ช่วยทำให้ชุ่มคอ ลดการกระจายน้ำ หรือน้ำตรีผลา รวมทั้งสมุนไพรอื่น ๆ ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำกระเทียม น้ำตะไคร้ น้ำว่านหางจระเข้ เป็นต้น แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความหวาน ส่วนผลไม้ ได้แก่ แดงโม มะละกอ แก้วมังกร ซึ่งนอกจากมีน้ำมาก ยังมีวิตามินซีสูง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (5 มี.ค.59)</p>	<p><b>กรมสุขภาพจิตชี้ สื่อมวลชน...พลังสำคัญ สร้างสรรค์สังคมสุขภาพจิตดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการนำเสนอภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำ ๆ ติด ๆ กันหลายวัน รวมทั้งการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของผู้มีชื่อเสียง การเผยแพร่ภาพยนตร์หรือละครที่มีบทพยายามฆ่าตัวตายหรือมีการฆ่าตัวตายที่แสดงวิธีอย่างละเอียด ล้วนก่อให้เกิดภาพลอคย้าให้เกิดตราบาปต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช ควรสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้าใจทางบวก ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคม</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (6 มี.ค.59) กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (5 มี.ค.59)</p>	<p><b>คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัศวพร คุรุศาสตร์ เลขานุการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพ ที่ 10 เปิดเผยว่า สธ. และ สปสช. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ร่วมกันจัดงานประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี ครั้งที่ 12 (12<sup>th</sup> EACC Annual Meeting)</p> <p>-รศ.นพ.วีชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เผยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสามารถลดจำนวนคนใช้โรคหืดแอดมิทได้มากถึง 29% ทำให้ภาครัฐลดภาระรายจ่ายลงมากกว่า 100 ล้านบาท สำหรับในปี นี้ รพ.ที่ได้รับรางวัล EACC Excellence Award 2015 ประเภท Asthma ได้แก่ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี และรางวัลประเภท COPD ได้แก่ รพ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน</p>
<p>มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์(7 มี.ค.59)</p>	<p><b>สปสช.เขต 13 จัดคลินิกติดตาม</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ. สปสช. เขต 13 กทม. กล่าวว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการอย่างทั่วถึง สปสช.จึงดำเนินโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง และสปสช.เขต 13 กทม. ได้จัดโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นติดตามขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ผ่านเกณฑ์การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตรวจประเมินของ สปสช. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจการดำเนินงาน ซึ่งคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีผลงานเด่น ได้แก่ ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม รางวัลระดับเพชร สุขเจริญสหคลินิก รางวัลระดับแพลทินัม คลินิกเวชกรรม พุทธบูชา รางวัลระดับทอง ส่วนโล่เกียรติคุณ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา และเมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม</p>
บ้านเมือง (5มี.ค.59)	<p><b>อย. Quality Award 2559</b> -เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2559 ด้านยา และวัตถุดิบตราที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข</p>
สยามรัฐ (7 มี.ค.59)	<p><b>ตั้งห้องแล็บชั้นสูงวิเคราะห์โรคไว</b> -เสนอข่าว กรมการแพทย์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง ตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโดยเทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไวและจำเพาะสูง ใช้ตรวจวินิจฉัยสาเหตุติดเชื้อหรือโรคพันธุกรรมจากความบกพร่องของสารพันธุกรรม โดยตั้งอยู่ที่ สนง.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นแห่งเดิม จ.ขอนแก่น</p>
สยามรัฐ (6 มี.ค.59)	<p><b>รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 59</b> -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการ ประชุมวิชาการรพ.ราชวิถี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี ประสพการณ์ล้ำค่า สู่วิทยาการล้ำสมัย (The 65 Anniversary of Rajavithi Hospital : Pride of the Past, Shaping the Future)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของสาขาวิชาชีพต่างๆทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปีนี้ รพ.ราชวิถีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้านการพัฒนาพื้นที่โยธี-ราชวิถี เป็นย่านนวัตกรรม (Innovation District) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รพ.นนทเวช ด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>
คมชัดลึก (5มี.ค.59)	<p><b>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก</b> -เสนอบทความ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับเกียรติเป็นทีมแพทย์สาธิตการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยไม่ต้องผ่าตัด ไปยังการประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจจากทั่วโลก ในการประชุมที่เวียตนาม และดูไบ เพื่อเป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลก</p>
มติชน (5มี.ค.59)	<p><b>วันไตโลก</b> -เสนอข่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สปสช. จัดกิจกรรม "วันไตโลก" (World Kidney Day) วันที่ 13 มีนาคม ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00-19.00 น. มีกิจกรรม อาทิ เสวนาเรื่อง "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กรักษาได้" สาธิตการทำอาหาร "เมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต" โดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เชฟชื่อดัง ประกวดเต้นประกอบเพลง "อยู่ยืนนาน" ร้องโดย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย การแสดงบนเวทีโดยกลุ่มศิลปิน นักแสดง ดารา ผู้สนใจเข้าชมฟรี</p>
กรุงเทพธุรกิจ (7 มี.ค.59)	<p><b>วันโรคหายากประเทศไทย</b> - เสนอข่าว ทั่วโลกได้กำหนดให้จัดงานวันโรคหายากขึ้นในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ โดยกระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ได้จัดงานวันโรคหายากประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในธีม Patient Voce เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยโรคหายาก อาทิ โรคแอลเอสดีที่แรกเกิดปกติ ต่อมาหน้าตาเปลี่ยน มีความผิดปกติทางร่างกาย โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน เด็กชายอายุ 5-6 ขวบเริ่มเดินขาปัด ล้มง่าย โรคโครโมโซมผิดปกติ เป็นต้น</p>
บางกอกทูเดย์ (5 มี.ค.59)	<p><b>ไขมันพอกตับ</b> -เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ข้อมูล "โรคไขมันพอกตับ" ซึ่งหลายคนคิดว่ามักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีน้ำหนักเป็นประจำ แต่ความจริงโรคไขมันพอกตับในผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เกิดจากการสังเคราะห์ไขมันในตับผิดปกติ โดยความผิดปกติและพัฒนาการของโรคจะเหมือนกับผู้ป่วยโรคตับกลุ่มที่มีน้ำหนักเป็นประจำ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่า คือผู้ป่วยมักจะไม่ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เลยไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ส่วนใหญ่มักจะพบโรคนี้ด้วยความบังเอิญเมื่อมารับการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจอัลตราซาวด์เพื่อรักษาโรคอื่น แนวทางการรักษา คือ การลดละเลิกแอลกอฮอล์ ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก เลิกกินขนมจุบจิบ ขนมขบเคี้ยว ลดแป้ง ลดหวาน ลดการรับประทานเนื้อแดงจากสัตว์ใหญ่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำผลไม้ปรุงแต่ง บริโภคข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ผลิตภัณฑ์จากนม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไขมันต่ำ ผัก และควรออกกำลังกายเป็นประจำ สมุนไพรทางเลือกบำรุงตับและสามารถใช้ในภาวะไขมันพอกตับได้ ได้แก่ ขมิ้นชัน มะขามป้อม หรือ ตรีผลา ลูกใต้ใบ รางจืด
แนวหน้า (5มี.ค.59)	<p><b>โครงการผ่าตัดตาต่อกระจก</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.มุกดาหารจัดทำโครงการผ่าตัดตาต่อกระจก ตามแนวทางรณรงค์ผ่าตัดตาต่อกระจกของมูลนิธิ พอ.สว. จ.มุกดาหาร โดยกำหนดเป้าหมาย "รวมใจ ไร้อาบทอดจากต่อกระจก 2560" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาและผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 140 ดวงตา ระหว่างวันที่ 3-6 มี.ค. 2559</p>
คมชัดลึก (5 มี.ค.59)	<p><b>สาย(ไม้)ลับตรวจจับสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอสุก๊อป กล่าวถึง เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ โดยดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยปีนี้สร้างจุดสนใจให้คนในชุมชนด้วยการจัดตั้ง "ขบวนการสาย(ไม้)ลับตรวจจับสุขภาพ" ที่ผู้ร่วมขบวนการก็ไม่ใช้ใครที่ไหนแต่เป็นพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. ที่ทำหน้าที่เป็นสายไม้ลับ ออกตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ โดยการใช้อรถจักรยานปั่นไปตามชุมชนต่างๆ ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่</p>
มติชน (5 มี.ค.59)	<p><b>ร้านขายยา</b></p> <p>- เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพฯ กล่าวว่า การซื้อขายจากร้านขายยาเป็นแนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ช่วยลดปัญหาความแออัดจากในโรงพยาบาลซึ่งทาง กทม.ให้ความสำคัญ และได้ให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจร้านยาว่าได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ พร้อมประสานความร่วมมือเฝ้าระวังโรค โดยหากพบผู้ป่วยรายเดิมมาซื้อยาเดิมซ้ำๆ ให้แจ้งมาที่ กทม.</p>
กรุงเทพธุรกิจ (7 มี.ค.59)	<p><b>ธุรกิจศัลยกรรม</b></p> <p>- เสนอข่าว นายกสุมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่งวิเคราะห์ธุรกิจศัลยกรรมความงามเติบโตปีละ 20% เหตุคนไทยยอมรับมากขึ้นและมีกำลังซื้อ เผย "ผ่าตัดเสริมจมูก" นิยมอันดับหนึ่ง ส่วนต่างชาตินิยมดูดไขมันส่วนเกิน และตรวจสอบความเชี่ยวชาญของแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้บริการ ระบุศัลยกรรมตกแต่งขึ้นอยู่ที่ทักษะความรู้ไม่ใช่เทคโนโลยีที่นำมาวดอ้าง แพทย์สภาให้คำแนะนำว่าควรใช้บริการศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมสากล</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (6 มี.ค.59)	<p><b>มือถือ ถ่ายจอประสาทตา</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า ภาวะเบาหวานขึ้นตา เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้คนไทยตาบอดมากที่สุด ผู้ป่วยต้องรับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน คอนข้างมีขนาดใหญ่ และราคาแพง ล่าสุดมีการพัฒนาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาขนาดเล็ก Mini fundus camera ติดตั้งกับสมาร์ตโฟน ราคาเพียงแค่หลักหมื่น</p> <p>นับเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้ป่วยตามบ้าน โดยถ่ายภาพจอประสาทตาส่งให้จักษุแพทย์เป็นผู้อ่านผล แม้ความคมชัดของภาพยังน้อย แต่ก็พออ่านค่าได้ ภาควิชาจักษุแพทย์ฯ จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปรับคุณภาพของภาพถ่ายจอประสาทตาจากเครื่อง Mini fundus camera ให้มีความคมชัดมากขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (5มี.ค.59)	<p><b>เรือโดยสารระเบิด</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุเครื่องยนต์เรือโดยสารในคลองแสนแสบระเบิด ที่บริเวณท่าเรือวัดเทพศิลา เบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ 63 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และนักประดาน้ำค้นหาผู้สูญหาย คาดว่าสาเหตุมาจากเครื่องยนต์ของเรือเกิดระเบิดขึ้น แต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>ล่าสุดนักประดาน้ำยกเลิกการค้นหา และคุมการรั่วไหลของก๊าซในที่ที่เกิดเหตุได้แล้ว ส่วนการให้ความช่วยเหลือคนเจ็บ ส่วนใหญ่มีบาดแผลคล้ายโดนน้ำร้อนลวก และสาหัส 2 คน 1 คนเป็นชาย ไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ มีบาดแผลลึกขนาดที่ใบหน้า และอีก 1 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ โดยผู้ได้รับบาดเจ็บ ถูกลำเลียงส่งรพ. 5 แห่ง</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประกอบด้วย รพ.กรุงเทพ 8 ราย รพ.เพชรเวช 15 ราย รพ.แพทย์ปัญญา 15 ราย รพ.พระมงกุฎ 5 ราย และ รพ.เปาโล โชคชัย 4 จำนวน 7 ราย</p> <p>-ด้านบริษัท ครอบคลุมขนส่ง (2002) จำกัด เจ้าของกิจการเรือด่วนคลองแสนแสบ ยืนยันว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ไม่ใช้ถังแก๊ส และพร้อมรับผิดชอบผู้บาดเจ็บทุกราย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (5มี.ค.59)</p>	<p><b>เว็บไซต์ drinkiq.com</b></p> <p>-เสนอบทความ เว็บไซต์ DRINKIQ.com จัดทำโดยบริษัทดิวาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มอย่างรับผิดชอบ 12 ภาษา รวมถึงภาษาไทย เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และตัดสินใจดื่มหรือไม่ดื่มได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ ในการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การกินอาหารช่วยให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นใช้หรือไม่ การดื่มกาแฟทำให้สร้างเมาเร็วขึ้นหรือไม่ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น What's In Your Drink แสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณ แอลกอฮอล์ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ในเครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆ ของดิวาจิโอ พร้อมส่วนประกอบในเครื่องดื่ม เช่น แคลอรี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และมีการแสดงปริมาณไขมัน น้ำตาล คาเฟอีน และโซเดียม ในเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ Drinks Calculator สามารถคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์และแคลอรีที่ได้รับจากการดื่ม รองรับการใ้ งานบนสมาร์ตโฟนและไอแพด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (7 มี.ค.59)</p>	<p><b>เกือบตาบอดเพราะคอนแทกต์สายตา (เดือน)</b></p> <p>-เสนอสรุป กล่าวถึง คอนแทกต์สายตาที่ห่อคุณภาพต่ำ ขายตามแผงลอยทั่วไป ส่งผลให้เยื่อตาถูกทำลาย มีผู้ใช้ เฟสบุ้กออกมาแจ้งเตือนว่าไม่อยากใส่แว่นตาจึงเลือกใส่คอนแทกต์ เคยใส่มาหลายยี่ห้อเป็นเวลา 3 ปี จนค่าสุด เกิดปฏิกิริยากินกระจกตาตาไป 80% ขอเตือนอย่าใส่คอนแทกต์เลนส์ที่หมดอายุ อย่าให้ตาแห้ง และอย่าให้ดวงตา เข้าไปใกล้ไฟ ทางการแพทย์ชี้ว่า คอนแทกต์เลนส์เป็นลบต่อสุขภาพทำให้การส่งผ่านออกซิเจนระหว่างอากาศและกระจกตาดำลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีอาการคัน ระคายเคือง น้ำตาไหล</p>
<p>มติชน (5มี.ค.59)</p>	<p><b>แอฟฯ ความดันเลือดเสี่ยง</b></p> <p>-เสนอข่าว งานศึกษาในวารสารสหพันธ์การแพทย์อเมริกัน ระบุว่า Instant blood presser แอปพลิเคชันที่อ้างว่า สามารถวัดค่าความดันเลือดได้อย่างแม่นยำ ด้วยการให้ผู้ใช้ทาบน้ำตาลที่กลิ้งโทรศัพท์ มีความคลาดเคลื่อนอย่าง รุนแรง โดยพบว่า วัดค่าความดันเลือดสูงของผู้ป่วย 8 ใน 10 รายผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายที่เกินเยียวยา เนื่องจากทำให้ผู้ใช้ละเลยความเสี่ยงอาการหัวใจวายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองได้ ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน ดังกล่าวมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง แต่ปัจจุบันถูกถอดออกจากแอปเปิ้ล สโตร์แล้ว</p>